

รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายสุ่ยถิ่น แซ่ตัน	สาธารณสุขอำเภออุ้มทอง	
๒	นายธานินทร์ เฟื่องอัน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๓	นางสาวปิณฑิรา แสงหา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๔	นายศักดิ์นัย สุดนาลาว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๕	นางอังสนา กาละพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๖	นายสัจจา ธรรมวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๗	นางสุพร ธนวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๘	นางกัญญา ธรรมวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๙	นางสาวจุฑาทิพย์ อุดคณที	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๐	นางวรรณิ์ ชำนาญอักษร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๑	นางสาวศรีอาภา ไพโรจน์กัลยา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๒	นางละออง มะปรางหวาน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๓	นางอารี เอกปัจจา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๔	นายประจวบ ช้างเขียว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๕	นายมรุต สนธิเณร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
๑๖	นายกฤษฎา อินเทียน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๗	นางสาววนิดา จันท์สวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๘	นางสาวพิมพ์พร บัวงาม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๑๙	นางปิยะดา มาลัยกฤษณะชลี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๐	นางสาวมาลัย พรหมเพียงช้าง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๑	นางสาววิตรี ชันธมัน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
๒๒	นายสุรสิทธิ์ รุ่งเรือง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	อาวุโส
๒๓	นางเปรมวดี เตียวเจริญกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๔	นางสาวพัชรินทร์ มีเนตรทิพย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๕	นายสุรยุทธ ผิวอ่อนดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๖	นางสาวดวงจรินทร์ ธนาไพศาลสกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๗	นางสาวพิมพ์มา ม่วงเพชร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๘	นายอรรถพล ภูซึ้ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๒๙	นายเอนก ยอดพรหม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๓๐	นายประเมษฐ์ อุปวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๓๑	นายประทีป อินทร์ปลับ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๓๒	นางสาวอรพินท์ ศรีสังข์งาม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน
๓๓	นายธีรเดช มีสุขดี	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน

๓๔ นายสำราญ อางคงหาญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
๓๕ น.ส.สุกัญญา โภชกปริทัศน์	นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๖ น.ส.วรรณภา แยกผิวผ่อง	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

**วาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง เป็นหน่วยงานหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการประกอบด้วย

๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน
๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๓. จัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ในการนัดหารือในครั้งนี้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและร่วมดำเนินการ

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**วาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

**วาระที่ ๓** ติดตามรายงานการประชุม

ไม่มี

**วาระที่ ๔** เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

ประธาน : จากที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนหรือแก่ผู้อื่น พบเห็นได้จากเรื่องร้องเรียนซึ่งมีไม่มาก และแม้จะไม่เกิดขึ้นบ่อย แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันไม่เกิดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว จึงควรอุดช่องว่างเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจทำให้มีการทุจริต จึงให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งหมด ๙ ขั้นตอน

**มติที่ประชุม** จากการร่วมระดมความคิดเห็น ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่

- ๑) การจัดหาพัสดุ
- ๒) การใช้รถราชการ
- ๓) การรับของขวัญหรือสินน้ำใจในโอกาสต่างๆ จากคู่สัญญา หรือบุคคลอื่นของส่วนราชการ

และมอบหมายให้กลุ่มงานบริหาร จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต โดยการกำหนด  
มาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดและกำชับให้  
ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



นายกฤษฎา อินเทียน ผู้บันทึกการประชุม



นายธานินทร์ เฟ็งอัน ผู้ตรวจรายงาน